



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 9 ตุลาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: ก้าวสู่ปีที่10'องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม' ตั้ง...	แนวหน้า
2. ก้าวสู่ปีที่ 10 องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม...	matichon.co.th
3. FAOชื่นชมความสำเร็จโครงการหมอดิน ยกเป็นโมเดลต้นแบบขยายไปทั่วโลก	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: แลกเปลี่ยนความคิด	สยามรัฐ
5. ยูฟาร์มเปิดตัว "หมูชีวา" นวัตกรรมเนื้อหมู ไขมันดี มีโอเมก้า 3 สูง ได้รับการ...	สยามรัฐ
6. 'กิตติ'ขอรักษาเก้าอี้ ชิงอบจ.ฉะเชิงเทรา แฉเมืองชลเรียกคุย ให้คู่แข่งไม่ลงสมัคร...	มติชน
7. 'เกษตร'รื้อเกณฑ์โปรเจกเงินกู้ จูงใจร่วม'1ตำบล1ทฤษฎีใหม่'	กรุงเทพธุรกิจ
8. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 'ซ้อปปี'ทะยานสู่'ศก.ดิจิทัล'	มติชน
9. 'กิตติ'ลุยชิง'นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา' ลำปางศึกอดีตกรมต.เดินสายพบปชช.	มติชน (กรอปปาย)
10. มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 'ซ้อปปี'ทะยานสู่'ศก.ดิจิทัล'	มติชน (กรอปปาย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: ก้าวสู่ปีที่10'องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม' ตั้ง...

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14409 หน้า : 8(บน)

ก้าวสู่ปีที่10'องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม' ตั้งเป้าจับมือนานาชาติสร้างความมั่นคงอาหาร



รายงานพิเศษ



ชาญพิทยา ฉิมพาลี

แอปเตอร์ (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรอิสระระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินทางธรรมชาติในเรื่องของข้าว ซึ่งถือเป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญในประเทศอาเซียนอย่างถ่อง โดยที่ผ่านมา การดำเนินงานขององค์กร ได้เกิดประโยชน์กับประเทศสมาชิกเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน องค์กร ได้ดำเนินงานมาครบ 9 ปีเต็ม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และกำลังจะก้าวสู่ปีที่ 10 หรือ 1 ทศวรรษ ในปีถัดไปภายใต้ความร่วมมือในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการ APTERR กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดตั้งสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) ขึ้น เพื่อเป็น

หน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554-2563 แอปเตอร์ได้ทำการระดมข้าวรวมเป็นปริมาณข้าวทั้งหมด 27,899 ตัน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มากกว่า 5 ล้านคน ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งบริจาคโดยประเทศญี่ปุ่น จีน ไทย มาเลเซีย และเกาหลีใต้ สำหรับการทำงานของแอปเตอร์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการระดมข้าวภายใต้รูปแบบโปรแกรม 3 (Tier 3) เป็นการให้เปล่ากรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม เมื่อประเทศสมาชิกมีการร้องขอ โดยในปี 2563



แอปเตอร์ได้รับข้าวบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมา และฟิลิปปินส์รวมทั้งสิ้น 3,979 ตัน ซึ่งในนั้นมีข้าวสารจำนวน 3,975 ตัน และข้าวพร้อมรับประทานอีก 4 ตัน โดยข้าวสารจำนวน 2,375 ตัน อยู่ในการระดมเพื่อช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนหน้านี้ ส่วนข้าวอีกจำนวน 1,604 ตัน จะนำไปเก็บไว้ที่ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พร้อมกันนั้น แอปเตอร์ยังได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโลก Tier 3 ให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ทันทางที่ โดยในปีนี้แอปเตอร์ได้นำข้าวพร้อมรับประทาน ซึ่งได้รับการบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นมาแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย ในช่วงภาวะฉุกเฉิน อีกด้วย ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากโลกการระดมข้าวของแอปเตอร์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมา แอปเตอร์ได้ออกแถลงการณ์เพื่อเน้นย้ำความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 สอดคล้องกับข้อเสนอจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ เมื่อ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านการที่ได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของประเทศสมาชิกในการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการ



ระดมข้าวของแอปเตอร์เพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนอาหารในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ซึ่งแอปเตอร์ได้ติดตามสถานการณ์ทางด้านอาหารและร่วมมือกับประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดทางประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับประเทศเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: ก้าวสู่ปีที่10'องค์กรสารองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม' ตั้ง...

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 14409 หน้า : 8(บน)

นายชาญพิทยา กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการดำเนินงาน โปรแกรม 1 (Tier 1) คือ การขยายข้าวสำรองในรูปสัญญา ภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีปริมาณข้าวสำรองอยู่ 787,000 ตัน นั้น หลังประสบความสำเร็จจากการจัดทำ Tier 1 ระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น ในปี 2561 ด้วยปริมาณข้าวในรูปสัญญา (earmarked stocks) จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ตัน แอปเตอร์ได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกทั้ง 13 ประเทศ เข้าร่วม Tier 1 เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อไปของประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดโลก โดยในปี 2563 แอปเตอร์ยังคงเปิดรับประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในอนาคตการดำเนินงาน Tier 1 น่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อใดที่เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหาร เรื่องของ Food Security หรือ ความมั่นคงทางอาหารก็จะต้องถูกพูดถึงมากขึ้นอย่างแน่นอน จึงทำให้ขณะนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากไม่เฉพาะแต่ประเทศในอาเซียนเท่านั้น แต่เน้นหมายรวมไปถึงทุกประเทศทั่วโลก

“ปัจจุบัน แอปเตอร์ได้จัดทำรายงานเป็นรายสัปดาห์ (Weekly Update) และรายไตรมาส (Quarterly Report) เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านความมั่นคงทางอาหารที่ครอบคลุมแก่ประเทศสมาชิก โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารจากแหล่งข่าวต่างๆของประเทศสมาชิกและหน่วยงานที่มีความร่วมมือกัน เนื่องจากแอปเตอร์เล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System: AFSIS) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกัน และหน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมาพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินการและปรับระดับการเตือนภัยเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น” ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการ APTERR กล่าว

อย่างไรก็ดี ด้วยบทบาทของแอปเตอร์ที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของประชาชนในประเทศสมาชิก ทำให้ขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มเห็นความสำคัญและพูดถึงการทำงานของแอปเตอร์เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงเสนอให้มีการดำเนินงานในพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย เพราะเห็นว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติในอนาคตนั่นเอง

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (APTERR) ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ยังตึกนวัตกรรม ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2579-4816, 0-2579-4817 หรือ www.APTERR.org



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ matichon.co.th

หัวข้อข่าว : ก้าวสู่ปีที่ 10 องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม...

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

ก้าวสู่ปีที่ 10 องค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินระดับภูมิภาคอาเซียนบวกสาม



นางสาวณัฐพร นามศิริ ผู้อำนวยการบริหารของ APTERR...



นางสาวณัฐพร นามศิริ ผู้อำนวยการบริหารของ APTERR...



พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 10 ปี...

นางสาวณัฐพร นามศิริ ผู้อำนวยการบริหารของ APTERR...



นางสาวณัฐพร นามศิริ ผู้อำนวยการบริหารของ APTERR...

รหัสข่าว : I-I201009000998

หน้า : 1/1



FAOชื่นชมความสำเร็จโครงการหมอดิน ยกเป็นโมเดลต้นแบบขยายไปทั่วโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า นายเอ็ดวาร์โด แมนซูร์ (Eduardo Mansur) ผู้อำนวยการด้านดิน น้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แสดงความชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทย และยังขอขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการหมอดินของไทยจนนำไปสู่โครงการหมอดินโลก (Global Soil Doctors Programme) และ FAO ยังนำชุดทดสอบดินที่พัฒนาโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ AIC กรุงเทพมหานคร) และเอกสารการถ่ายทอดความรู้ด้านดินของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้นแบบขยายโครงการหมอดินโลกไปประเทศทั่วโลกต่อไป

ทั้งนี้ เป็นรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม กรม FAO และสมัชชาความร่วมมือดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) จัดงานเปิดตัวโครงการหมอดินโลก (Global Soil Doctors Programme) โดย FAO นำประสบการณ์และความสำเร็จของ “โครงการหมอดินอาสา” ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ ไปขยายโครงการหมอดินโลก (Global Soil Doctors Programme)

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คนจากทั่วโลก นายชนววรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำ FAO/IFAD/WFP และประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Committee on World Food Security หรือ CFS) กล่าวถึงความสำคัญของโครงการหมอดินกับความมั่นคงอาหารและเกษตรยั่งยืน โดยหมอดินอาสา มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านดินแก่เกษตรกร องค์ความรู้ของหมอดินเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมจากการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่มานาน ปัจจุบันมีหมอดินอาสา 80,000 คนทั่วประเทศทำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในระดับหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินเบื้องต้น เก็บตัวอย่างดิน และช่วยสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพดินระดับหมู่บ้าน หมอดินอาสาของไทยยังน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ทำเกษตรในพื้นที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดย FAO ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมศึกษาดูงานโครงการหมอดินอาสาของไทย พร้อมนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและการเกษตรที่กรมพัฒนาที่ดินเผยแพร่ให้เกษตรกรไปศึกษาและขยายผล

โครงการเป็นเครือข่ายหมอดินระดับโลก นายอลงกรณ์กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ FAO ให้การยกย่องการบริหารจัดการดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการหมอดินอาสาของกระทรวงเกษตรฯจนนำไปเป็นต้นแบบให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกและนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้ใช้นโยบายเกษตร 4.0 และเกษตรกรรมยั่งยืนระดับอัจฉริยะระบบ Agimap โดยร่วมกับสวทช.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการดินโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

หลังจากที่ก่อนหน้านี้สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ถวายเหรียญ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 และได้เสนอให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกผ่าน FAO โดยได้รับความเห็นชอบจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations-UN)



แลกเปลี่ยนความคิดเห็น...นายวิสุทธิ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง, นายไพโร พัฒโน อดีต
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็นทางการเมือง โดยมี
ดร.หิมาลัย พิวพรรณ ร่วมสนทนา ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยูฟาร์มเปิดตัว “หมูชีวา” นวัตกรรมเนื้อหมู ไชมันดี มีโอเมก้า 3 สูง ได้รับการรับรองจาก NSF อาหารเพื่อสุขภาพที่คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมจากงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมหมูชีวา แกรนด์ยูฟาร์มของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นหมูไขมันดี มีโอเมก้า 3 สูง ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาอาหาร และวิธีการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ต่อยอดจากมาตรฐานปศุสัตว์โอเคของกรมปศุสัตว์ ตามแนวทางอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับการรับรองจาก NSF และเพิ่งคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมจากงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ และมี นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบาย 3S เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วยกรอบการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Safety) ความมั่นคงทางอาหาร (Security) และความยั่งยืนภาคเกษตร (Sustainability) ที่จะสนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ขณะที่ซีพีเอฟถือเป็นภาคเอกชนที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 3S โดยเป็นทั้งผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ และต่อยอดนวัตกรรมไปถึงการสร้างสรรค นวัตกรรมอาหาร “หมูชีวา” ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกที่ดีสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างน่าชื่นชม

ด้าน นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้วาง “มาตรฐานปศุสัตว์โอเค” ซึ่งเป็นการกำกับดูแลการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ตั้งแต่ต้นทางคือ ฟาร์ม โรงชำแหละ และจุดจำหน่าย รวมทั้งตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายอาหารปลอดภัย

ให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ดี โดยซีพีเอฟเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ทั้ง 100% รวมทั้งมาตรฐานด้าน Animal welfare หรือหลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี “หมูชีวา” จึงเป็นต้นแบบของศักยภาพผู้ประกอบการไทยที่มีการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมอาหารของไทยที่ไม่แพ้ชาติอื่นในโลก

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ผู้ผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพแบรนด์ “ยูฟาร์ม” เปิดเผยว่า อาหารเพื่อสุขภาพยังคงเป็นที่นิยมและมีความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยูฟาร์มก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับผลิตภัณฑ์ไก่เบญจฯ จึงได้ทำการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กระทั่งพบความสำเร็จอีกครั้งกับนวัตกรรม “เนื้อหมูชีวา” เนื้อหมูที่อุดมด้วยไขมันดี มีโอเมก้า 3 สูง ซึ่งสามารถตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ทั้งใส่ใจในสุขภาพและให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) “เนื้อหมูชีวา เป็นนวัตกรรมเนื้อสัตว์ที่เราทำการพัฒนาหมู ตั้งแต่สายพันธุ์

อาหารที่เลี้ยง ตลอดจนวิธีการเลี้ยง เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหมูไขมันดี และมีโอเมก้า 3 สูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยมีงานวิจัยรองรับ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติ และคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหาร จากงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX-Anuga Asia 2020 นายประสิทธิ์กล่าว

ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวิชาการอาหารสัตว์บก กล่าวเสริมว่า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารสัตว์ ทำให้อาหารของหมูชีวาที่มีความพิเศษและแตกต่างจากอาหารหมูทั่วไป เนื่องจากใช้ซูเปอร์ฟู้ดอย่างเมล็ด flaxseed น้ำมันปลา และสาหร่ายทะเลลึก มาเป็นวัตถุดิบในสูตรอาหาร เพื่อเป็นแหล่งของโอเมก้า 3 ให้หมูชีวาสามารถสะสมสร้างเป็นไขมันดี เพื่อสุขภาพได้สำเร็จ

สำหรับด้านการเลี้ยงหมูชีวา จากพื้นฐานสำคัญของฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์ โอเคของกรมปศุสัตว์ ซีพีเอฟได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดภายในฟาร์มระบบปิดที่มีการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเป็นโรงเรือนปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ ส่งผลให้หมูชีวาอยู่สบายแข็งแรงไม่ป่วย นอกจากนี้ยังเลี้ยงหมูชีวาใน "คอกขังรวม (Group Pen)" ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ให้แม่พันธุ์อู่มท้องมีอิสระในการเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธ์กับสุกรตัวอื่นๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญคือไม่มีการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตปราศจากสารเร่งเนื้อแดง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ 100% ตลอดจนการเลี้ยงดูจึงมั่นใจได้ว่าหมูชีวาปลอดภัยและเหมาะสมมากสำหรับทุกคนในครอบครัว

ด้าน รศ.นพ. กัมมाल กุมาร ปาวา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า แนวคิด "การกินอาหารเป็นยา" หรือ "Food as Medicine" เป็นทาง



เลือกของการกินอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี และจากผลจากการทดสอบในสัตว์ทดลองบ่งชี้ว่าเมื่อสัตว์ทดลองทานอาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์จากหมูชีวา (น้ำมันหมู) ปริมาณไขมันในกระแสเลือด ซึ่งประกอบด้วย คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, และ LDL นั้น มีปริมาณต่ำกว่าสัตว์ทดลองกลุ่มที่ทานอาหารที่ปรุงจากน้ำมันมะพร้าวอย่างมีนัยสำคัญ

"ผลการทดลองดังกล่าวเป็นผลมาจากการสะสมของกรดไขมันโอเมก้า 3 ในผลิตภัณฑ์หมูชีวาที่มีสูงกว่าเนื้อหมูทั่วไป ซึ่งโอเมก้า 3 นี้มีความสำคัญมากต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยลดระดับไขมันในเลือด ทั้งคอเลสเตอรอล (Cholesterol), ไขมันชนิดไม่ดี (LDL), และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ซึ่งจะมีส่วนช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ" รศ.นพ. กัมมาล กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หมูชีวามุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรักสุขภาพ พ่อแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจการเลือกอาหารให้ลูก ผู้ใหญ่วัยกลางคน และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพ โดยได้เลือก ลิเดีย ศรีณย์รัชต์ ดินและ

ครอบครัว เป็นฟรีเชนเตอร์ และใช้การสื่อสารผ่าน Music Marketing เพลง "มั่นใจกว่าที่คิด มั่นใจต่อหัวใจ" ที่ขับร้องโดยลิเดีย ขณะทำการวางจำหน่ายจะใช้ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ CP FreshMart, The Mall, Tops, Foodland, Villa Market, Max Value, ริมปิง และ โกลเด้นเพลซ โดยมีหลากหลายชิ้นส่วนให้เลือกปรุงเมนูได้ตามต้องการ อาทิ สันคอสดัก สันนอก สามชั้น สะโพก และซี่โครงอ่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแผนทำการตลาดร่วมกับร้านอาหารชั้นนำ ร้านอาหารระดับพรีเมียม รวมถึงร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ เพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นให้เกิดการตลาดบริโภคหมูชีวา ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพเนื้อหมูพรีเมียมเพื่อสุขภาพอย่างหมูชีวาได้ในที่สุด

'กิตติ'ขอรักษาเก้าอี้ ชิงอบจ.ฉะเชิงเทรา แฉเมืองชลเรียกคุย ให้คู่แข่งไม่ลงสมัคร วิษณุโยนกกต.เคาะ ประชามติคู่เลือกตั้ง

'สมชัย'เตือนกำหนดเกณฑ์นับ
วันกาบัตร ระวังขัดรัฐธรรมนูญ
เป็นโมฆะ 'วิษณุโยน กกต.เคาะ
จัดประชามติควบคุมเลือกตั้ง
อบจ. ชี้มีความเป็นไปได้ 'เทพไท'
หนุนช่วยประหยัดงบประมาณ 3-4
พันล้าน (อ่านต่อหน้า 10)

ชิงอบจ.

'วิษณุ'โยนกกต.เคาะประชามติ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการจัดทำประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ.ในเดือนธันวาคมนี้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากช่วงเวลาอาจทับซ้อนกัน ว่าอย่างแรกต้องตัดสินใจก่อนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติครั้ง หากจะทำประชามติเพื่อถามกรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมือแก้ไข ส่วนนี้อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไร แต่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา 256 ระบุว่าเมื่อรัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าฯต้องนำไปให้ประชาชนลงประชามติ ส่วนนี้เป็นภาคบังคับ ซึ่งคงจะไปทำซ้ำซ้อนกับอย่างอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ จะต้องไปดูกันเองว่าจะทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การทำประชามติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติ ขณะนี้ยังไม่เข้าสู่สภา



วิษณุ เครืองาม

ผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถทำประชามติพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ประหยัดงบประมาณได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า มีความเป็นไปได้ แต่ต้องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มองเห็นปัญหาเหมือนกัน แต่ต้องให้ กกต.เป็นคนยกเรื่องนี้ขึ้นมา

เลือกตั้งอบจ.มี5องค์ประกอบ

นายวิษณุกล่าวว่า องค์ประกอบของการเลือกตั้งท้องถิ่นมี 5 อย่างคือ 1.บุคลากรในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่ง กกต.ยืนยันว่ามีความพร้อม 2.งบประมาณ ซึ่งทางสำนักงบประมาณยืนยันว่ามีความพร้อม 3.กฎระเบียบต่างๆ กกต.แจ้งว่าพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างการทยอยประกาศใช้ 4.การแบ่งเขต ขณะนี้พร้อมเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียงเทศบาลอีกไม่กี่แห่ง คาดว่าจะครบหมดภายในเร็วๆ นี้ และ 5.ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนนี้อาจเรียนว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และผู้บริหารอบจ.ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาการ 76 แห่ง เมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อใด ในวันที่ กกต.ประกาศให้ทราบนั้น นายก อบจ.ที่ทำหน้าที่รักษาการแทนจะพ้นจากตำแหน่งทันที จากนั้นจะมีปลัด อบจ.ทำหน้าที่แทน นอกจากนี้ในการเลือกตั้ง อบจ.หากประชาชนไม่ไปใช้สิทธิจะมีผลเป็นการเสียสิทธิบางอย่างด้วย

'เทพไท'หนุนประชามติ-คู่เลือกอบจ.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงข้อกังวลการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะทับซ้อนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า 2 เรื่องนี้หากจะดำเนินการไปพร้อมกันก็จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด กกต.สามารถจัดการลงคะแนนด้วยการหย่อนบัตรในวันเวลาเดียวกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

จ่าย และบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถใช้จุดลงคะแนนในสถานที่เดียวกันได้ เพียงแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดแยกเด็ทท์ แยกคูหาลงคะแนน และหีบสำหรับหย่อนบัตรออกจากกันให้ชัดเจนได้

“อยากจะเสนอให้กำหนดวันลงประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งของ อบจ. เพราะสามารถใช้หน่วยเลือกตั้งร่วมกันพร้อมกันได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ ซึ่งต้องจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการพิเศษ การจัดควบคุมกันไปจะสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากถึง 3-4 พันล้านบาท และมั่นใจว่าจะไม่สร้างความสับสน และไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเหยียบย่ำประเด็นการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยต้องชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้ง และการลงประชามติออกไป” นายเทพไทกล่าว

'สมชัย'เตือนกกต.วันเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มีกระแสข่าวออกมาว่า กกต.อาจกำหนดวันเลือกตั้ง อบจ.เป็นวันที่ 20 ธันวาคม โดยเริ่มนับ 60 วัน จากวันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีหนังสือมาถึง กกต. (รู้ล่วงหน้าด้วยว่าหนังสือจะมาถึงหลัง 20 ตุลาคม) คำถามคือ กกต.นับวันอย่างไร และถูกต้องหรือไม่ ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562 ระบุว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน กรณีครบวาระ และภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใด

ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีขึ้นนี้ จึงถือเป็นเหตุอื่น ที่ต้องเลือกตั้งภายใน 60 วัน แต่จะเริ่มนับจากวันใด เมื่อเทียบเคียงกับกรณี พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ ส.ส.เสียชีวิต ลาออก หรือถูกคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จำคุก รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน การนับเวลาเริ่มจากวันที่เสียชีวิต ลาออก หรือถูกจำคุก ไม่ได้เริ่มนับจากวันที่ ครม.มีมติให้มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง หรือวันที่ ครม.มีหนังสือมาถึง กกต.แล้วจึงเริ่มนับ

ดังนั้น วันเลือกตั้ง อบจ.ต้องนับจากวันที่มีเหตุ คือวันที่มีมติ ครม.ให้จัดการเลือกตั้ง คือ

วันที่ 6 ตุลาคม และจะครบ 60 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันสุดท้าย

หาก กกต.ซักข่าอรหนังสือจาก ครม.มาแล้วค่อยเริ่มนับ 60 วัน คาดว่ามีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแน่ และเตรียมชดใช้เงินค่าจัดการเลือกตั้ง 3,200 ล้านบาท รวมถึงข้อหาประมาทเลินเล่อทำให้ราชการต้องเสียหาย

นักวิชาการชี้กบฏ 13ธ.ค.ไม่เหมาะสม

นายบรรณ แก้วแก้ว นักวิชาการด้านกฎหมาย การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น และอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวอาจจัดวันเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด ในวันที่ 13 ธันวาคม เพื่อให้ได้ประโยชน์จากช่วงวันหยุดยาว 4 วัน หากมองในแง่ผู้มาใช้สิทธิซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา ควรจะต้องคำนึงถึงการทำงานของกรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่ อบจ.ผู้จัดการเลือกตั้งด้วย หากให้เหมาะสมควรกำหนดเป็นวันที่ 11 หรือ 12 ธันวาคม เนื่องจากวันที่ 13 ธันวาคม จะตรงกับวันสุดท้ายของการหยุดยาว ประชาชนอาจจะไม่ไปเข้าแถวรอใช้สิทธิ แต่จะเตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานแทน จึงอยากให้ กกต.พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งให้เหมาะสม ไม่ควรยึดติดว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นวันอาทิตย์เท่านั้น หรือหากจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม ก็เหมาะสมมากกว่า

คนลำปางเกาะติดเลือกตั้งอบจ.

ขณะที่ในหลายพื้นที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นตื่นตัวเตรียมความพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.อย่างคึกคัก อาทิ จ.ลำปาง หลังจาก ครม.มีมติให้จัดการเลือกตั้ง อบจ. ทำให้ผู้สนใจทางการเมืองใน จ.ลำปาง ติดตามเคลื่อนไหวของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างคึกคัก โดยมีหลายกลุ่มบุคคลประกาศตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง และออกพบประชาชนชาวลำปางบ้างแล้ว รวมถึงเปิดตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ นายดาชัย เอกปฐพี หัวหน้ากลุ่มพลังลำปาง ซึ่งเคยลงสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ก็เตรียมตัวจะลงชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย โดยลงพื้นที่พบประชาชนและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่ ขณะที่นายประยูร แก้วเตียว นายกสมาคมท่องเที่ยวลำปาง ได้ประกาศเปิดตัวกลุ่มอนาคตลำปาง พร้อมลงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ลำปางเช่นกัน ด้านนายพินิจ จันทร์สุนทร อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็คาดว่า จะลงสมัคร นาย อดจ.ลำปางด้วย เนื่องจากมีการเดินสายพบปะและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในช่วงใกล้วันเปิดรับสมัครจะมีกลุ่มบุคคลเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายคน

ผู้ช่วยส.ส.ลาออกลงสู้ศึก

จ.สระแก้ว นายภุชพงค์ โสณกุลกิจพาณิชย์ ที่ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สระแก้ว ได้จัดทำข้อมูลเอกสารแนะนำตัวสมาชิกกลุ่มลงในออนไลน์ต่างๆ นายภุชพงค์กล่าวว่า จ.สระแก้ว ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และขออาสารับใช้ในนามว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สระแก้ว เพื่อสร้างความเจริญ กินดี อยู่ดี ให้ชาวสระแก้วทุกคน

จ.ชลบุรี นายณัฏฐกฤษ จรุงฤทธิ ผู้ช่วย ส.ส. นายสรวิทย์ เนื่องจางค์ และคณะที่ปรึกษา นายสุริยะ จรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจจะลาออกจากผู้ช่วย ส.ส.และที่ปรึกษารัฐมนตรีเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรี เขต 3 อ.บ้านบึง ประกอบไปด้วย ต.บ้านบึง ยกเว้น หมู่ 1, 3, 4 และ 5 ต.หนองซำซาก และ ต.มาบไฟ ซึ่งปัจจุบันมีนายบำเพ็ญ โรจน์พัฒน์กุล เป็นสมาชิกสภา จ.ชลบุรี ซึ่งตนเองเคยลงแข่งขันและพ่ายแพ้การเลือกตั้งไปด้วยคะแนนเพียงเล็กน้อย จึงอยากลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง โดยจะลงสมัครอิสระ

นายณัฏฐกฤษกล่าวว่า การตัดสินใจลงสมัครอิสระ เนื่องจากมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครกลุ่มการเมืองหากมีโอกาสเข้าไปสู่สภา ปัญหาที่ตามมาคือจะต้องทำตามมติกลุ่ม ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประชาชน หากมีโอกาสเข้าไปในสภา เมื่อเห็นโครงการใดที่มีประโยชน์ก็พร้อมยกมือสนับสนุน แต่ถ้าโครงการใดมีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็พร้อมจะอภิปรายและคัดค้าน

ชลบุรีเตรียมพร้อมคึกคัก

นายสรยุทธ วงษ์แสงทอง ผู้ประสานงานกลุ่มชลบุรีก้าวหน้า กล่าวว่า ได้เตรียมวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรีทั้งหมด 42 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่ามีนักการเมืองบางคนเรียกสมาชิกไปคุยและขอไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่หนักใจแต่อย่างใด เพราะได้มีการเตรียมการไว้แล้วในการหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรีมาทดแทน ยืนยันว่ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้าลงสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.แน่นอน

นายแพทย์ สุภาพล บุตรชายนายอุทัย สุภาพล อดีตประธานสภาจังหวัดชลบุรี หัวหน้ากลุ่มเรารักบ่อทอง กล่าวว่า สนใจการเมืองมานานหลายปีแล้ว และช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่อ.บ่อทอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อนายอุทัย ที่ทำงานการเมืองมาตลอดจนกระทั่งเสียชีวิต สำหรับ อ.บ่อทอง มีสมาชิกสภาจังหวัดได้เพียง 1 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่านายวิทยา คุณปลื้ม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรีจะพิจารณาให้ลงสมัคร อย่างไรก็ตาม ตั้งใจไว้แล้วว่า จะลงสมัคร ส.อบจ.ชลบุรีในครั้งนี้นั่นเอง

นายก'กิตติ'ขอลงอีกรอบ

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศลงสมัครนายก อบจ.ฉะเชิงเทราอีกครั้ง โดยมีแรงหนุนจากของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลผ่าน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 โดยมีฐานคะแนนเสียงจากพรรคพลังประชารัฐ นายกิตติกล่าวว่า หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งคือ พัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ และการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาใหญ่สำคัญของเกษตรกร คือ ปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาด้านการสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้ทันสมัยทั้งถึง

“แม้ อบจ.ฉะเชิงเทรา จะรียายได้ต่ำกว่าทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯและปริมณฑลเพียงไม่ถึง 1,000 ล้านบาท แต่จะพยายามหางบประมาณจากช่องทางอื่นๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่มา โดยตลอด การเลือกตั้งครั้งนี้จึงต้องการอยากที่จะกลับมาสานต่องานเก่าให้สำเร็จ และสร้างงานใหม่ให้เกิดขึ้นมา” นายกิตติกล่าว

หมอแหงคุยเตรียมพร้อมมาอีปี

ที่ จ.นครราชสีมา นพ.สำเริง แหงกระโทก หรือ “หมอแหง” อดีตนายก อบจ.นครราชสีมาเปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมมา 8 ปีแล้วเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครราชสีมา โดยชูนโยบาย 3 ข้อ คือ 1.สร้างสภาประชาชนให้เกิดขึ้นทุกอำเภอ 2.สร้างพื้นที่ให้เป็น Smart City อำเภอสีเขียว พัฒนาทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ และ 3.สร้างการเมืองสีขาว ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่วนทีมผู้สมัครยังไม่ขอเปิดเผยทั้งหมด แต่มีบุคคล อาทิ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อดีต ส.ส.นครราชสีมาหลายสมัย พรรคชาติพัฒนา และนายพิเชฐพัฒนาโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 นพ.สำเริงกล่าวว่า ส่วนกรณีกระแสข่าว นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วย

จำนวนผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้องเลือกตั้ง



กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯกทม.
1 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
กรุงเทพฯ
50 ตำแหน่ง



เมืองพัทยา

นายก
1 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เมืองพัทยา
24 ตำแหน่ง

อบจ.

นายก อบจ.
76 ตำแหน่ง
สมาชิก อบจ.
2,316 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรีตำบล
2,234 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล
26,808 ตำแหน่ง

เทศบาลนคร

นายกเทศมนตรีนคร
30 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลนคร
720 ตำแหน่ง

อบต.

นายก อบต.
5,332 ตำแหน่ง
สมาชิก อบต.
56,960 ตำแหน่ง

เทศบาลเมือง

นายกเทศมนตรีเมือง
181 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
3,258 ตำแหน่ง



รวมทั้งสิ้น
97,991
ตำแหน่ง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563

กราฟิกมติชนรายวัน/Matichon Daily Graphic(09.10.2020)

กระทรวงพาณิชย์ จะส่งกรรยา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ลงชิงเก้าอี้นายก อบจ. นครราชสีมานั้น เห็นว่านางยลดาเป็นบุคคลที่เป็นที่นับถือในสังคม ชื่อเสียงดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่จากการได้พูดคุยโดยตรงได้รับการยืนยันจากนางยลดาว่าจะไม่ลงสมัครนายก อบจ.แน่นอน เพราะมีภารกิจมากทั้งด้านธุรกิจของครอบครัวและด้านการเมืองของสามี

'เกษตร'รื้อเกณฑ์โปรเจคเงินกู้ จูงใจร่วม '1ตำบล1ทฤษฎีใหม่'

กรุงเทพธุรกิจ ● การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นแผนการช่วยเหลือจะต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เพราะหากเงื่อนไขไม่โดนใจอาจทำให้ผู้ร่วมโครงการมีน้อยกว่าเป้าหมาย

ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ต.ค.) จะนำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ วงเงิน 9,805 ล้านบาท เข้าหารือคณะกรรมการกถันการองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อปรับปรุงเกณฑ์และคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ หลังเปิดรับสมัคร 2 ครั้งมีเกษตรกรเข้าร่วม 33,500 ราย จากเป้าหมาย 64,144 ราย

สำหรับผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรอบที่ 1 เกษตรกร 20,357 คน ผู้จ้างงาน 25,137 คน และรอบที่ 2 เกษตรกร 13,143 คน ผู้จ้างงาน 6,477 คน ซึ่งยังห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมนำรายละเอียดโครงการเสนอให้คณะกรรมการกถันการองการฯ ปรับปรุงเกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติของเกษตรกร

“เมื่อคณะกรรมการกถันการองการฯ มีมติออกมาเป็นแนวทางไหน จากนั้นจะนำรายละเอียดและหลักเกณฑ์การปรับปรุงใหม่ เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 3 ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจากนี้”

สำหรับกำหนดการเปิดรับสมัครร่วมโครงการครั้งที่ 3 จะมีขึ้นภายในเดือน ต.ค.นี้ โดยจะต้องเริ่มจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เงินกระจายสู่ชุมชนผ่านโครงการให้เร็วที่สุด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19

โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

วงเงิน 9,805 ล้านบาท



เปิดรับสมัคร 2 ครั้ง

มีเกษตรกรเข้าร่วม..... 33,500 ราย

เป้าหมาย..... 64,144 ราย

คาดว่าจะผ่านเกณฑ์..... 23,000 ราย

(ประมาณ 30%)

ผู้จ้างงาน

ผลดำเนินการ รอบที่ 1 เกษตรกร 20,357 คน 25,137 คน

รอบที่ 2 เกษตรกร 13,143 คน 6,477 คน

เป้าหมาย : ให้เงินกระจายสู่ชุมชน

: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น

: รัฐบาลตั้งเป้าจ้างงาน 3.2 หมื่นราย

: บูรณาการเพื่อความแข็งแกร่งให้ฐานราก

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ**

เบื้องต้นคาดว่าหลักเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงมี 3-4 ข้อ อาทิ เงื่อนไขการเข้าร่วมที่เดิมรัฐบาลจะขอพื้นที่ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการต้องทำตามเงื่อนไขเป็น “ศูนย์ขยายผล” ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ 7 ปี แต่เกษตรกรจำนวนมากเห็นว่า 7 ปีนานไป อยากให้ปรับเกณฑ์การทำงานที่เป็นศูนย์ขยายผลให้เหลือ 5 ปี เป็นต้น

“ผมเพิ่งเข้าประชุมเป็นนัดแรกหลังรับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ และได้กำชับในหลายเรื่อง อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างที่ควรจะให้มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบกระจาย ให้ผู้รับจ้างหลากหลาย ผู้รับจ้างรายย่อย อย่างมีตรววมโครงการจัดจ้างรายใหญ่เพียงรายเดียว เพื่อให้เงินกระจายสู่ชุมชนมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล”

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการกระจายเงินเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงาน ดังนั้นทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้มีการกระจายเงินเข้าสู่ระบบ มีการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อรองรับคนที่ตกงานจากโควิด-19 โดยรัฐบาลตั้งเป้าการจ้างงานไว้ที่ 3.2 หมื่นราย โครงการนี้เป็นโครงการบูรณาการต้องร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ฐานราก

ทองเปลว กล่าวต่อว่าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ นอกจากจะ

ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้น ยังบรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างความแข็งแกร่งให้

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ปีที่: 34

ฉบับที่: 11703

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 55.25

Ad Value: 77,350

PRValue (x3): 232,050

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เกษตรกร' รื้อเกณฑ์โปรเจกต์เงินกู้ 'ลุงใจรวม' 1 ตำบล 1 ฤกษ์ใหม่

กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

ส่วนรายละเอียดการรับสมัครในรอบที่ 3 จะดำเนินการเปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8-22 ต.ค.2563 สำหรับเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th> ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในการรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการครั้งที่ 3 จะนำรายชื่อเดิมที่สมัครไว้ในรอบที่ 1 และ 2 ที่มีจำนวน 33,500 ราย ซึ่งในจำนวนนี้คาดว่าจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาเพียงประมาณ 23,000 ราย หรือไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 30% หากปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้ว เชื่อว่ากลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ 10,000 รายจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15552

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 138.28 Ad Value: 152,108

PRValue (x3): 456,324

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 'ช้อปปี๋'ทะยานสู่'ศก.ดิจิทัล'

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 'ช้อปปี๋'ทะยานสู่'ศก.ดิจิทัล'

หมายเหตุ - "มติชน" สัมภาษณ์พิเศษ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea Group (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ การิน่า (Garena) แอร์เพย์ (Airpay) และช้อปปี๋ (Shopee) เกี่ยวกับการมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง 'รัฐ-เอกชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล' จัดโดยมติชน วันที่ 21 ต.ค.นี้ ที่โรงแรมดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก เพลินจิต

เกิดคำถามขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในระยะสั้น หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือไม่ ทางบริษัทได้มีการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ กว่า 86% ของผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่าแม้จะผ่านช่วงล็อกดาวน์ หรือพ้นการระบาดโควิด-19 แล้ว แต่พฤติกรรมการใช้ของออนไลน์ หรือการอยู่ในโลกออนไลน์ จะยังคงดำเนินการและใช้งานอยู่ตามปกติ สะท้อนให้เห็นว่าคนบางส่วนมีความพร้อมในการขยับเข้าไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลที่พูดถึงกันนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายมากขึ้น

แม้จะมีโอกาสให้เห็นอยู่ค่อนข้างมาก แต่มองว่าประเทศยังมีความท้าทายอยู่ ไม่ได้เป็นความท้าทายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทั่วโลกน่าจะเจอความท้าทายในลักษณะเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การหาวิธีทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเท่าเทียมกันในทุกบุคคล ไม่ใช่เพียงคนกลุ่มเมืองเท่านั้น แต่สำหรับกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด หรือในพื้นที่ห่างไกล ต้องหาวิธีทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงเทคโนโลยี



มากขึ้น ถือเป็นเกมที่มีความท้าทายมาก และ 2.การหาวิธีทำให้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มองว่ากลุ่มคนต้องการเห็นความท้าทายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงระบบการศึกษา และตัวบุคคล ที่จะต้องร่วมมือกันในการหาวิธี ทำให้ความท้าทายเหล่านี้กลายเป็นจริงให้ได้

ทุกภาคส่วนจะต้องมองว่า ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องมองว่าเราควรจะสามารถทำอะไรให้เดินหน้าไปพร้อมกันได้ โดยมองว่าการสื่อสารมีความสำคัญมาก ในการหาหรือร่วมกัน เพื่อตั้งเป้าหมายที่ต้องไปถึงร่วมกัน ซึ่งมองว่าหากรัฐบาลและเอกชนหันมาคุยกันมากขึ้น ตั้งเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน จะทำให้สามารถไปถึงพร้อมกันได้ดีกว่าต่างคนต่างวิ่ง ซึ่งอาจทำให้การวิ่งนั้นช้าลงได้ โดยมองว่าหากความร่วมมือนี้เกิดขึ้น จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองที่ใช้ระบบดิจิทัลได้

ในแง่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มีความหลากหลายมากในแต่ละบุคคล หากประเมินเฉพาะในช่วงเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น แม้แต่คนไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ก็หันมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนกว่า 36% จากทั้งหมด 100% รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวนของการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทุกช่องทางที่สามารถผ่านได้ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลเข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ในระยะเริ่มต้นอาจถือเป็นการบังคับให้เข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในตัวเอง เพราะเกิดวิกฤตโควิด-19

....การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เหมือนเป็นตัวเร่งที่ทำให้เราต้องรีบปรับเปลี่ยน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของบุคคล และในภาคธุรกิจ โดยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาให้มากขึ้น ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วง 3-5 เดือนที่ผ่านมา...

และการล็อกดาวน์ขึ้น แต่หลังจากนี้เชื่อว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแบบถาวร ส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลได้

สำหรับมูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย จากการสำรวจของปี 2562 พบว่ามีมูลค่าอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์ อาจดูว่าเป็นมูลค่าค่อนข้างมาก แต่ความจริงแล้วคิดเป็นเพียง 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของประเทศไทยเท่านั้น มีการประมาณการว่าภายในปี 2568 มูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นอีก 3% มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ เป็นแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล ถือว่าเป็นก้อนที่มีมูลค่ามหาศาลมาก

หากเปรียบเทียบศักยภาพภาพของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์) ความพร้อมของบุคคลในการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงภาครัฐเริ่มขยับเข้ามา ผ่านการออกนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งระบบการศึกษาไทยยังเห็นว่าหลายสถาบันการศึกษาในประเทศ เริ่มมีหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในอนาคตเข้ามาสอนนักเรียนและนักศึกษามากขึ้น รวมถึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทเองก็ได้ร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษา ในการร่วมกันฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ในรั้วสถาบันการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างแรงงานที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และสามารถสอดรับกับการทำงานในบริษัทได้ทันที หากรวมความร่วมมือในปัจจุบัน ประเมินว่าประเทศไทยน่าจะมีความพร้อมไม่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน ในการขยับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับการมีเทคโนโลยี 5จี มองว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัล มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี 5จี จะเข้ามาปลดล็อกปัญหาหรืออุปสรรคที่เทคโนโลยี 4จี ไม่สามารถทำได้ อาทิ การต้องใช้ข้อมูลแบบทันที (เรียลไทม์) เทคโนโลยี 4จี อาจยังไม่สามารถรองรับตรงนี้ได้ แต่หากมี 5จี เข้ามา ก็จะสามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ หรือหากมองในแง่ธุรกิจบันเทิง ที่มีเป็นก้อนใหญ่มากในปัจจุบัน คนเจนวายหรือเจนแซด การเสพสื่อบันเทิงในปัจจุบันของคนกลุ่มนี้ นิยมเสพในโลกออนไลน์ หรือบนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เทคโนโลยี 5จี จะเข้ามาทำให้การดูสิ่งบันเทิงเหล่านั้น มีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม และดีมากขึ้น

ในส่วนของบริษัทมองว่าในฐานะบริษัทเอกชน มีการประเมินความสามารถในการเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมองว่ามี 2 ประเด็นหลัก ที่น่าจะทำได้ เพราะบริษัทก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายชิ้น ได้แก่ 1.เป็นส่วนในการเร่งให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ แพลตฟอร์มข้อปปี ที่เป็นการซื้อของออนไลน์ หากสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่ขายของหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว หันมาขายของผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย ซึ่งหากพูดถึงผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากกลุ่มคนในเมืองแล้วยังมองไปยังกลุ่มคนต่างจังหวัด และคนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเท่ากับคนเมือง

โดยได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และผู้ขายในต่างจังหวัดต่างๆ จะหาวิธีในการนำกลุ่มคนเหล่านี้ เข้ามาขายสินค้าในโลกออนไลน์เพิ่มเติม สิ่งที่ดีที่สุดและทำได้ในวงกว้างมากที่สุดคือ การร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ การร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปลูกหรือผลิตเอง มาขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะฝึกทักษะเกษตรกรให้ได้ 1,000 ราย และสามารถ

นำสินค้าต่างๆ มาขายบนข้อปปีได้ รวมถึงในภาคการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดทำแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ ข้อปแอปพเดียว เที่ยวทั่วไทย ในการสำรวจหาโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดต่างๆ สามารถจัดทำโปรโมชั่นได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ผ่านข้อปปีได้ ส่วนอีกประเด็นที่มองว่าสามารถทำได้คือ การช่วยกระตุ้นและสร้างทักษะในด้านดิจิทัล ให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้มากขึ้น ทั้งทักษะดิจิทัลที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2564 มองว่ายังอยู่ในโซนชะลอตัว จนกว่าจะค้นพบวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา-19 ซึ่งยังต้องรอการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกระจายให้ทั่วถึง โดยมองว่าจนถึงปลายปี 2564 อาจยังเกิดขึ้นไม่ทัน และทั้งปี 2564 เศรษฐกิจจะยังคงซบเซาชะลอตัว เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะอยู่ในตลาดกันเอง ซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เพราะยังไม่สามารถไปต่างประเทศได้ รวมถึงยังไม่มีต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้เช่นกัน อีกทั้งยังต้องติดตามด้วยว่า ภาครัฐจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือ และสนับสนุนธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีอย่างไรบ้าง อาทิ ในช่วงเกิดการระบาดโควิด-19 แพลตฟอร์มข้อปปีก็เป็นหนึ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เป็นส่วนช่วยในการสร้างรายได้ และพาข้ามผ่านช่วงล็อกดาวน์ไปได้ แต่เนื่องจากคนที่ไม่เคยขายของออนไลน์ หรือซื้อของออนไลน์ จะเข้าสู่การซื้อและขายสินค้าออนไลน์ได้ทันที ก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ยั่งยืน ทำให้บริษัทร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการออกแคมเปญช่วยผู้ขายที่เคยค้าขายกับข้อปปีอยู่ ผ่านการช่วยลดต้นทุนที่ข้อปปีช่วยเหลือได้ รวมถึงสนับสนุนผู้ขายที่ไม่เคยขายของกับข้อปปี ให้สามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มข้อปปีได้อย่างสะดวกมากที่สุด ในส่วนของผู้ซื้อก็จะดึงดูดให้เข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ผ่านโปรโมชั่นกระตุ้นต่างๆ

ในอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หากระบบมีความพร้อมและบุคคลมีความพร้อม เชื่อว่าเราจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และก้าวผ่านประเทศกำลังพัฒนา เข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอน

'กิตติ' ลุยชิง 'นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา' ลำปางคึกอดีตรมต.เดินสายพบปชช.

'วิษณุ' โยน กกต.เคาะจัดประชามติควมคู่เลือกตั้ง อบจ. ชี้มีความเป็นไปได้ 'เทพไท' หนุน ช่วยประหยัดงบ 3-4 พันล้าน เชื่อคนไม่ไหวตลัสน 'สมชัย' เตือนกำหนดเกณฑ์ นับวันกำบัตริ (อ่านต่อหน้า 10)

ชิง 'นายกอบจ.'

'วิษณุ' โยน กกต.เคาะประชามติ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีการจัดทำประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. ในเดือนธันวาคมนี้ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากช่วงเวลาอาจทับซ้อนกัน ว่าอย่างแรกต้องตัดสินใจก่อนว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามติกี่ครั้ง หากจะทำประชามติเพื่อถามการยอมรับแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะลงมือแก้ไข ส่วนนี้อาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไร แต่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา 256 ระบุว่าเมื่อรัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก่อนจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องนำไปให้ประชาชนลงประชามติ ส่วนนี้เป็นภาคบังคับ ซึ่งคงจะไปทำซ้ำซ้อนกับอย่างอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ จะต้องไปดูกันเองว่าจะทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การทำประชามติตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยประชามติ ขณะนี้ยังไม่เข้าสู่สภา

ผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถทำประชามติพร้อมกันเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ประหยัดงบประมาณได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า มีความเป็นไปได้ แต่ต้องถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มองเห็นปัญหาเหมือนกัน แต่ต้องให้ กกต. เป็นคนยกเรื่องนี้ขึ้นมา

เลือกตั้งอปท.มี 5 องค์ประกอบ

นายวิษณุกล่าวต่อว่า องค์ประกอบของการเลือกตั้งท้องถิ่นมี 5 อย่างคือ 1.บุคลากรในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่ง กกต. ยืนยันว่ามีความพร้อม 2.งบประมาณ ซึ่งทางสำนักงบประมาณยืนยันว่ามีความพร้อม 3.กฎระเบียบต่างๆ กกต. แจ้งว่าพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างการทยอยประกาศใช้ 4.การแบ่งเขต ขณะนี้พร้อมเป็นส่วนใหญ่ เหลือเพียงเทศบาลอีกไม่กี่แห่ง คาดว่าจะครบ

หมดภายในเร็วๆ นี้ และ 5.ผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนนี้อยากเรียนว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะมีการเลือกสมาชิกสภา อบจ. และผู้บริหาร อบจ. ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาการ 76 แห่ง เมื่อ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อใด ในวันที่ กกต. ประกาศให้ทราบนั้น นายก อบจ. ที่ทำหน้าที่รักษาการแทนอยู่จะพ้นจากตำแหน่งทันที จากนั้นจะมีปลัด อบจ. ทำหน้าที่แทน นอกจากนี้ ในการเลือกตั้ง อบจ. หากประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ จะมีผลเป็นการเสียสิทธิบางอย่างด้วย

'เทพไท' หนุนประชามติ-คู่เลือกตั้ง

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงข้อกังวลการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะทับซ้อนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ว่าใน 2 เรื่องนี้หากจะดำเนินการไปพร้อมกันก็จะไม่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด กกต. สามารถจัดการลงคะแนนด้วยการหย่อนบัตรในวันเวลาเดียวกันได้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถใช้จุดลงคะแนนในสถานที่เดียวกันได้ เพียงแต่ใช้วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดแยกเดินที่ แยกคูหาลงคะแนน และหีบสำหรับหย่อนบัตรออกจากกันให้ชัดเจนได้

"อยากจะเสนอให้กำหนดวันลงประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งของ อบจ. เพราะสามารถใช้หน่วยเลือกตั้งร่วมกันพร้อมกันได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ ซึ่งต้องจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการพิเศษ การจัดควบคู่กันไปจะสามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้มากถึง 3-4 พันล้านบาท และมันไม่จำเป็นว่าจะไม่สร้างความสับสน และไม่ยากให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเหยียบยกประเด็นการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย โดยต้องชะลอหรือเลื่อนการเลือกตั้ง และการลงประชามติออกไป" นายเทพไทกล่าว

'สมชัย' เตือน กกต. วันเลือกตั้ง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า มีกระแสข่าวออกมาว่า กกต. อาจกำหนดวันเลือกตั้ง อบจ. เป็นวันที่ 20 ธันวาคม โดยเริ่มนับ 60 วัน จากวันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีหนังสือมาถึง กกต. (รู้ล่วงหน้าด้วยว่าหนังสือจะมาถึงหลัง 20 ตุลาคม) คำถามคือ กกต. นับวันอย่างไร และถูกต้องหรือไม่ ตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น 2562 ระบุว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน กรณีครบวาระ และภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใด

ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีขึ้นนี้ จึงถือเป็นเหตุอื่น ที่ต้องเลือกตั้งภายใน 60 วัน แต่จะเริ่มนับจากวันใด เมื่อเทียบเคียงกับกรณี พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อ ส.ส. เสียชีวิต ลาออก หรือถูกคำพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จำคุก รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน การนับเวลาเริ่มจากวันที่เสียชีวิต ลาออก หรือถูกจำคุก ไม่ได้เริ่มนับจากวันที่ ครม. มีมติให้ มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง หรือวันที่ ครม. มีหนังสือมาถึง กกต. แล้วจึงเริ่มนับ

ดังนั้น วันเลือกตั้ง อบจ. ต้องนับจากวันที่มีเหตุ คือวันที่มีมติ ครม. ให้จัดการเลือกตั้ง คือวันที่ 6 ตุลาคม และจะครบ 60 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันสุดท้าย

หาก กกต. ชักช้ารอหนังสือจาก ครม. มาแล้วค่อยเริ่มนับ 60 วัน คาดว่ามีผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแน่ และเตรียมชดเชยเงินค่าจัดการเลือกตั้ง 3,200 ล้านบาท รวมถึงข้อหาประมาทเลินเล่อทำให้ราชการต้องเสียหาย

นักวิชาการชี้กำบัตริ 13 ค. ไม่เหมาะสม

นายบรรณ แก้วฉ่ำ นักวิชาการด้านกฎหมาย การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้องเลือกตั้ง

กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯทท.
1 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
กรุงเทพฯ
50 ตำแหน่ง

เมืองพัทยา

นายก
1 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เมืองพัทยา
24 ตำแหน่ง

อบจ.

นายก อบจ.
76 ตำแหน่ง
สมาชิก อบจ.
2,316 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบล

นายกเทศมนตรีตำบล
2,234 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบล
26,808 ตำแหน่ง

เทศบาลนคร

นายกเทศมนตรีนคร
30 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลนคร
720 ตำแหน่ง

อบต.

นายก อบต.
5,332 ตำแหน่ง
สมาชิก อบต.
56,960 ตำแหน่ง

เทศบาลเมือง

นายกเทศมนตรีเมือง
181 ตำแหน่ง
สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง
3,258 ตำแหน่ง



ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563

กราฟิคมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(09.10.2020)

และอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กรณีมีกระแสข่าวอาจจัดวันเลือกตั้ง อบจ. 76 จังหวัด ในวันที่ 13 ธันวาคม เพื่อให้ได้ประโยชน์จากช่วงวันหยุดยาว 4 วัน หากมองในแง่ผู้มาใช้สิทธิซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา ควรจะต้องคำนึงถึงการทำงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่ อบจ.ผู้จัดการเลือกตั้งด้วย หากให้เหมาะสมควรกำหนดเป็นวันที่ 11 หรือ 12 ธันวาคม เนื่องจากวันที่ 13 ธันวาคม จะตรงกับวันหยุดยาวของการหยุดยาวประชาชนอาจจะไม่ไปเข้าแถวรอใช้สิทธิ แต่จะเตรียมตัวเดินทางกลับไปทำงานแทน จึงอยากให้ กกต.พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งให้เหมาะสม ไม่ควรยึดติดว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นวันอาทิตย์เท่านั้น หรือหากจะเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม ก็จะไม่เหมาะสมมากกว่า

คนลำปางเกาะติดเลือกตั้งอบจ.

ขณะที่ในหลายพื้นที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นตื่นตัวเตรียมความพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.อย่างคึกคัก อาทิ จ.ลำปาง หลังจาก ครม. มีมติให้จัดการเลือกตั้ง อบจ. ทำให้ผู้สนใจทางการเมืองใน จ.ลำปาง ติดตามเคลื่อนไหวของนักการเมืองท้องถิ่นอย่างคึกคัก โดยมีหลายกลุ่มบุคคลประกาศตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง และออกพบประชาชนชาวลำปางบ้างแล้ว รวมถึงเปิดตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์

อย่างต่อเนื่อง อาทิ นายดาชัย เอกปฐมพิ หัวหน้ากลุ่มพลังลำปาง ซึ่งเคยลงสมัคร ส.ส.ลำปาง เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ก็เตรียมตัวจะลงชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย โดยลงพื้นที่พบประชาชนและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า ขณะที่นายประยูร แก้วเดียว นายกสมาคมท่องเที่ยวลำปาง ได้ประกาศเปิดตัวกลุ่มอนาคตลำปาง พร้อมลงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.ลำปางเช่นกัน ด้านนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็คาดว่า จะลงสมัคร นายก อบจ.ลำปางด้วย เนื่องจากมีการเดินสายพบปะและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในช่วงใกล้วันเปิดรับสมัครจะมีกลุ่มบุคคลเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายคน

ผู้ช่วยส.ส.ลาออกลงสู้ศึก

จ.สระแก้ว นายภุชชงค์ สุนทรกิจพาณิชย์ ที่ประกาศลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.สระแก้ว ได้จัดทำข้อมูลเอกสารแนะนำตัวสมาชิกกลุ่มลงในออนไลน์ต่างๆ นายภุชชงค์กล่าวว่า จ.สระแก้ว ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และขออาสารับใช้ในนามว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สระแก้ว เพื่อสร้างความเจริญ กินดี อยู่ดี ให้ชาวสระแก้วทุกคน

จ.ชลบุรี นายณัฏฐกช จรุงฤทธิ์ ผู้ช่วย ส.ส.

นายสรวิทย์ เนื่องจางค์ และคณะที่ปรึกษา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจจะลาออกจากผู้ช่วย ส.ส.และที่ปรึกษารัฐมนตรีเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรี เขต 3 อ.บ้านบึง ประกอบไปด้วย ต.บ้านบึง ยกเว้น หมู่ 1, 3, 4 และ 5 ต.หนองข่าซาก และ ต.มาบไฟ ซึ่งปัจจุบันมีนายบำเพ็ญ ไรจน์พัฒนากุล เป็นสมาชิกสภา จ.ชลบุรี ซึ่งตนเองเคยลงแข่งขันและพ่ายแพ้การเลือกตั้งไปด้วยคะแนนเพียงเล็กน้อย จึงอยากจะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง โดยจะลงสมัครอิสระ

นายณัฏฐกชกล่าวว่า การตัดสินใจลงสมัครอิสระ เนื่องจากมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้สมัครกลุ่มการเมืองหากมีโอกาสเข้าไปสู่สภา ปัญหาที่ตามมาคือจะต้องทำตามมติกลุ่ม ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประชาชน หากมีโอกาสเข้าไปในสภา เมื่อเห็นโครงการใดที่มีประโยชน์ก็พร้อมยกมือสนับสนุน แต่ถ้าโครงการใดมีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็พร้อมจะอภิปรายและคัดค้าน

ชลบุรีเตรียมพร้อมคึกคัก

นายสรยุทธ วงษ์แสงทอง ผู้ประสานงานกลุ่มชลบุรีก้าวหน้า กล่าวว่า ได้เตรียมวางตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรีทั้งหมด 42 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่ามีนักการเมืองบาง

คนเรียกสมาชิกไปคุยและขอไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่หนักใจแต่อย่างใด เพราะได้มีการเตรียมการไว้แล้วในการหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ชลบุรีมาทดแทน ยืนยันว่ากลุ่มชลบุรีก็วางแผนลงสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.แน่นอน

นายแพทย์ สุภาพล บุตรชายนายอุทัย สุภาพล อดีตประธานสภาจังหวัดชลบุรี หัวหน้ากลุ่มเรารักบ่อทอง กล่าวว่า สนใจการเมืองมานานหลายปีแล้ว และช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ อบ.บ่อทอง อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อนายอุทัย ที่ทำงานการเมืองมาตลอดจนกระทั่งเสียชีวิต สำหรับ อบ.บ่อทอง มีสมาชิกสภาจังหวัดได้เพียง 1 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่านายวิทยา คุณปลื้ม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรีจะพิจารณาให้ลงสมัคร อย่างไรก็ตาม ตั้งใจไว้แล้วว่า จะลงสมัคร ส.อบจ.ชลบุรีในครั้งนี้นั่นเอง

นายก'กิตติ'ขอลงอีกรอบ

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศลงสมัครนายก อบจ.ฉะเชิงเทราอีกครั้ง โดยมีแรงหนุนจากของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลผ่าน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 โดยมีฐานคะแนนเสียงจากพรรคพลังประชารัฐ

นายกิตติกล่าวว่า หากได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งคือ พัฒนาการด้านการศึกษาในพื้นที่ และการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาใหญ่สำคัญของเกษตรกร คือ ปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาด้านการสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้ทันสมัยทั่วถึง

“แม้ อบจ.ฉะเชิงเทรา จะมีรายได้ต่ำกว่าทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเพียงไม่ถึง 1,000 ล้านบาท แต่จะพยายามหางบประมาณจากช่องทางด้านอื่นๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาพื้นที่มาโดยตลอด การเลือกตั้งครั้งนี้จึงต้องการอยากที่จะกลับมาสานต่องานเก่าให้สำเร็จ และสร้างงานใหม่ให้เกิดขึ้นมา” นายกิตติกล่าว

หมอมหาเศรษฐีเตรียมพร้อมมาอีปี

ที่ จ.นครราชสีมา นพ.สำเร็จ แห่งกระโทก หรือ “หมอมหาเศรษฐี” อดีตนายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมมา 8 ปีแล้ว เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครราชสีมา โดยนโยบาย 3 ข้อ คือ 1.สร้างสภาประชาชน ให้เกิดขึ้นทุกอำเภอ 2.สร้างพื้นที่ให้เป็น Smart City อำเภอสีเขียว พัฒนาทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ และ 3.สร้างการเมืองสีขาว ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่วนทีมผู้สมัครยังไม่ขอเปิดเผยทั้งหมด แต่มีบุคคล อาทิ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อดีต ส.ส.นครราชสีมา หลายสมัย พรรคชาติพัฒนา และนายพิเชฐ พัฒนโชติ อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1

นพ.สำเร็จกล่าวว่า ส่วนกรณีกระแสข่าว นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ จะส่งภรรยา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล ลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.นครราชสีมา นั้น เห็นว่านางยลดาเป็นบุคคลที่เป็นที่นับถือในสังคม ชื่อเสียงดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่จากการได้พูดคุยโดยตรงได้รับการยืนยันจากนางยลดาว่าจะไม่ลงสมัครนายก อบจ.แน่นอน เพราะมีภารกิจมากทั้งด้านธุรกิจของครอบครัวและด้านการเมืองของสามี

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ 'ช้อปปี๋'ทะยานสู่'ศก.ดิจิทัล'

หมายเหตุ - "มติชน" สัมภาษณ์พิเศษ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea Group (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการ การิน่า (Garena) แอร์เพย์ (Airpay) และช้อปปี๋ (Shopee) เกี่ยวกับการมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง 'รัฐ-เอกชน พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล' จัดโดยมติชน วันที่ 21 ต.ค.นี้ ที่โรงแรมดิ แอทรีนี ไฮเทล แบงค็อก เพลินจิต

เกิดคำถามขึ้นว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเกิดขึ้นในระยะสั้น หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือไม่ ทางบริษัทได้มีการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ กว่า 86% ของผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่าแม้จะผ่านช่วงล็อกดาวน์ หรือพ้นการระบาดโควิด-19 แล้ว แต่พฤติกรรมการใช้ของออนไลน์ หรือการอยู่ในโลกออนไลน์ จะยังคงดำเนินการและใช้งานอยู่ตามปกติ สะท้อนให้เห็นว่าคนบางส่วนมีความพร้อมในการขยับเข้าไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลที่พูดถึงกันนั้น มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายมากขึ้น

แม้จะมีโอกาสให้เห็นอยู่ค่อนข้างมาก แต่มองว่าประเทศยังมีความท้าทายอยู่ ไม่ได้เป็นความท้าทายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทั่วโลกน่าจะเจอความท้าทายในลักษณะเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การหาวิธีทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเท่าเทียมกันในทุกบุคคล ไม่ใช่เพียงคนกลุ่มเมืองเท่านั้น แต่สำหรับกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด หรือในพื้นที่ห่างไกล ต้องหาวิธีทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงเทคโนโลยี



มากขึ้น ถือเป็นเกมที่มีความท้าทายมาก และ 2.การหาวิธีทำให้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มองว่ากลุ่มคนต้องการเห็นความท้าทายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงระบบการศึกษา และตัวบุคคล ที่จะต้องร่วมมือกันในการหาวิธี ทำให้ความท้าทายเหล่านี้กลายเป็นจริงให้ได้

ทุกภาคส่วนจะต้องมองว่า ทั้งหมดนี้ เป็นการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องมองว่าเราควรจะสามารถทำอะไรให้เดินหน้าไปพร้อมกันได้ โดยมองว่าการสื่อสารมีความสำคัญมาก ในการหาวิธีร่วมกัน เพื่อตั้งเป้าหมายที่ต้องไปถึงร่วมกัน ซึ่งมองว่าหากรัฐบาลและเอกชนหันมาคุยกันมากขึ้น ตั้งเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน จะทำให้สามารถไปถึงพร้อมกันได้ดีกว่าต่างคนต่างวิ่ง ซึ่งอาจทำให้การวิ่งนั้นช้าลงได้ โดยมองว่าหากความร่วมมือนี้เกิดขึ้น จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองที่ใช้ระบบดิจิทัลได้

ในแง่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มีความหลากหลายมากในแต่ละบุคคล หากประเมินเฉพาะในช่วงเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าคนส่วนใหญ่นิยมใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น แม้แต่คนไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์ในช่วงเวลาปกติ แต่เมื่อเกิดโควิด-19 ก็หันมาใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนกว่า 36% จากทั้งหมด 100% รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จำนวนของการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในทุกช่องทางที่สามารถผ่านได้ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของบุคคล ขยับเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ในระยะเริ่มต้นอาจถือเป็นการบังคับให้เข้าไปเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในตัวเอง เพราะเกิดวิกฤตโควิด-19

....การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เหมือนเป็นตัวเร่งที่ทำให้เราต้องรีบปรับเปลี่ยน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งในแง่ของบุคคล และในภาคธุรกิจ โดยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาให้มากขึ้น ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วง 3-5 เดือนที่ผ่านมา...

และการล็อกดาวน์ขึ้น แต่หลังจากนี้เชื่อว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแบบถาวร ส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลได้

สำหรับมูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย จากการสำรวจของปี 2562 พบว่ามีมูลค่าอยู่ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาจดูว่าเป็นมูลค่าค่อนข้างมาก แต่ความจริงแล้วคิดเป็นเพียง 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ของประเทศไทยเท่านั้น มีการประมาณการว่าภายในปี 2568 มูลค่าของเศรษฐกิจดิจิทัลจะปรับเพิ่มขึ้นอีก 3% มูลค่าประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัล ถือว่าเป็นก่อนที่มีมูลค่ามหาศาลมาก

หากเปรียบเทียบศักยภาพภาพของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพไม่แพ้ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรัคเจอร์) ความพร้อมของบุคคลในการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงภาครัฐเริ่มขยับเข้ามา ผ่านการออกนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งระบบการศึกษาไทยยังเห็นว่าหลายสถาบันการศึกษาในประเทศ เริ่มมีหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในอนาคตเข้ามาสอนนักเรียนและนักศึกษามากขึ้น รวมถึงได้ร่วมกับบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทเองก็ได้ร่วมมือกับสถาบัน

การศึกษา ในการร่วมกันฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ในรั้วสถาบันการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างแรงงานที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และสามารถสอดรับกับการทำงานในบริษัทได้ทันที หากรวมความร่วมมือในปัจจุบัน ประเมินว่าประเทศไทยน่าจะมีความพร้อมไม่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน ในการขยับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับการมีเทคโนโลยี 5จี มองว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัล มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี 5จี จะเข้ามาปลดล็อกปัญหาหรืออุปสรรคที่เทคโนโลยี 4จี ไม่สามารถทำได้ อาทิ การต้องใช้ข้อมูลแบบทันที (เรียลไทม์) เทคโนโลยี 4จี อาจยังไม่สามารถรองรับตรงนี้ได้ แต่หากมี 5จี เข้ามา ก็จะสามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ หรือหากมองในแง่ธุรกิจบันเทิง ที่มีเป็นก้อนใหญ่มากในปัจจุบัน คนเจนวายหรือเจนแซด การเสพสื่อบันเทิงในปัจจุบันของคนกลุ่มนี้ นิยมเสพในโลกออนไลน์ หรือบนอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เทคโนโลยี 5จี จะเข้ามาทำให้การดูสิ่งบันเทิงเหล่านั้น มีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม และดีมากขึ้น

ในส่วนของบริษัทมองว่าในฐานะบริษัทเอกชน มีการประเมินความสามารถในการเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมองว่ามี 2 ประเด็นหลัก ที่น่าจะทำได้ เพราะบริษัทก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายชิ้น ได้แก่ 1.เป็นส่วนในการเร่งให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ แพลตฟอร์มข้อปปี ที่เป็นการซื้อของออนไลน์ หากสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่ขายของหน้าร้านเพียงช่องทางเดียว หันมาขายของผ่านช่องทางออนไลน์ได้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย ซึ่งหากพูดถึงผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากกลุ่มคนในเมืองแล้วยังมองไปยังกลุ่มคนต่างจังหวัด และคนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเท่ากับคนเมือง

โดยได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และผู้ขายในต่างจังหวัดต่างๆ จะหาวิธีในการนำกลุ่มคนเหล่านี้ เข้ามาขายสินค้าในโลกออนไลน์เพิ่มเติม สิ่งที่ดีที่สุดและทำได้ในวงกว้างมากที่สุดคือ การร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ การร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปลูกหรือผลิตเอง มาขายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะฝึกทักษะเกษตรกรให้ได้ 1,000 ราย และสามารถ

นำสินค้าต่างๆ มาขายบนข้อปปีได้ รวมถึงในภาคการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดทำแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิ ข้อปแอปพเดียว เที่ยวทั่วไทย ในการสำรวจหาโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดต่างๆ สามารถจัดทำโปรโมชั่นได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ผ่านข้อปปีได้ ส่วนอีกประเด็นที่มองว่าสามารถทำได้คือ การช่วยกระตุ้นและสร้างทักษะในด้านดิจิทัล ให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้มากขึ้น ทั้งทักษะดิจิทัลที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2564 มองว่ายังอยู่ในโซนชะลอตัว จนกว่าจะค้นพบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังต้องรอการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกระจายให้ทั่วถึง โดยมองว่าจนถึงปลายปี 2564 อาจยังเกิดขึ้นไม่ทัน และทั้งปี 2564 เศรษฐกิจจะยังคงซบเซาลงตัว เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะอยู่ในตลาดกันเอง ซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เพราะยังไม่สามารถไปต่างประเทศได้ รวมถึงยังไม่มีต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้เช่นกัน อีกทั้งยังต้องติดตามด้วยว่า ภาครัฐจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือ และสนับสนุนธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีอย่างไรบ้าง อาทิ ในช่วงเกิดการระบาดโควิด-19 แพลตฟอร์มข้อปปีก็เป็นหนึ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซที่เป็นส่วนช่วยในการสร้างรายได้ และพาข้ามผ่านช่วงล็อกดาวน์ไปได้ แต่เนื่องจากคนที่ไม่เคยขายของออนไลน์ หรือซื้อของออนไลน์ จะเข้าสู่การซื้อและขายสินค้าออนไลน์ได้ทันที ก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ยั่งยืน ทำให้บริษัทร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในการออกแคมเปญช่วยผู้ขายที่เคยค้าขายกับข้อปปีอยู่ ผ่านการช่วยลดต้นทุนที่ข้อปปีช่วยเหลือได้ รวมถึงสนับสนุนผู้ขายที่ไม่เคยขายของกับข้อปปี ให้สามารถขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มข้อปปีได้อย่างสะดวกมากที่สุด ในส่วนของผู้ซื้อก็จะดึงดูดให้เข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ผ่านโปรโมชั่นกระตุ้นต่างๆ

ในอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย หากระบบมีความพร้อมและบุคคลมีความพร้อม เชื่อว่าเราจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และก้าวผ่านประเทศกำลังพัฒนา เข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอน